



# วันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในอำเภอแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

## จดหมายข่าว

## อบต.แหลมฉบัง...ฮีเนี้ย!

ฉบับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567



วันที่ 3 ธ.ค. 2567 อบต.แหลมฉบัง ให้การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ จ.ตราด ประจำปี 2568 ณ อบจ.ตราด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน

“ FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด หยุดการโกง ”



วันที่ 9 ธ.ค. 2567 อบต.แหลมฉบัง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน สาขาสกล (ประเทศไทย) นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสาขาสกล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด หยุดการโกง” ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต โดยการรับชมการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ ผ่าน Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมร่วมกันประกาศเจตจำนงแสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ที่ทำการ อบต.แหลมฉบัง



วันที่ 11 ธ.ค. 2567 นักวิเคราะห์ รก.หัวหน้าสำนักปลัด และนิติกร อบต. แหลมงอบ เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการใช้น้ำคลองท่าประดู่ร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเขียว ต.แหลมงอบ จ.ตราด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อสรุปผลในการประชุมคือ ประชาชนทั้งฝั่งตำบลน้ำเขียว และฝั่งตำบลแหลมงอบสามารถใช้น้ำจากคลองสาธารณะดังกล่าวร่วมกัน

## โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



วันที่ 24 ธ.ค. 2567 อบต.แหลมงอบ ได้จัดโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ต.แหลมงอบ จ.ตราด โดยได้รับเกียรติจากนายโชคก อินทวงศ์ ปลัดอาวุโส อบต.แหลมงอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ



กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กีฬามหาสนุก เกม “หมูเต็งหมูเต็ง” “ไข้ย้อย” “คว่ำแล้วดูตูด” ตามด้วยฟุตบอลนัดพิเศษ แข่งขันเป็นรายการสุดท้าย ได้แก่ อบต.แหลมงอบ และ ทต.แหลมงอบ แข่งกับ อ.แหลมงอบ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยนายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะในการแข่งขันแต่ละเกมกีฬา ก่อนกล่าวปิดกิจกรรม

## โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2568



เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 9.00 น. อบต.แหลมงอบ นำโดยนาย พิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ พนักงาน อบต.แหลมงอบ เข้าร่วม " โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2568 " ใน วาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ศพด.บ้านกลาง ม.6

## กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย



วันที่ 26 ธ.ค. 2567 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ 1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยนายเอกราช กฤตยพงษ์ นอ.แหลมงอบ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน จิตอาสาเข้าร่วมทำความสะอาด ตัดหญ้า ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง



วันที่ 26 ธ.ค. 2567 นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ ได้เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬาโรงเรียนวัดแหลมมะขาม และสาขาบ้านแหลมทองกลาง และพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม



วันที่ 26 ธ.ค. 2567 นายพิภพ ล้วนชูพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นฯ โดยมีนายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานการประชุม และมีนายโชคก อินทวงศ์ ปลัดอาวุโส และนางสาวสุรลัลย์ ตะตะตอง ท้องถิ่นอำเภอแหลมงอบ, นายก อทป., ปลัด อทป., ผอ.กองคลัง และ ผอ.กองช่าง จากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอแหลมงอบเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ รับฟังผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เกี่ยวกับการปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน, น้ำประปาสะอาด, ตี๋มได้, การบริหารจัดการขยะ, การบริหารงบประมาณ 2568 และเสนอของบประมาณ 2568, การประเมิน ITA และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568



อปพร. อบต.แหลมงอบ อยู่ประจำจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าทำการ อบต.แหลมงอบ ในช่วง 10 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568



## แจ้งการใช้พื้นที่ฝึก

- โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน  
ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการรบพิเศษฯ  
ประจำปีงบประมาณ 2568
- ในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
- ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2568 – 2 กุมภาพันธ์ 2568  
และระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2568
- ผู้เข้ารับการฝึกและผู้ฝึกแต่งเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพราง  
ใช้ปืนเล็กยาว 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 1 เป็นอาวุธประจำกาย  
และแต่งกายนอกเครื่องแบบไม่มีอาวุธ
- ทำการฝึกทั้งกลางวันและกลางคืน โดยใช้พื้นที่ทั้งบนถนน  
และในภูมิประเทศ อาจมีการใช้กระสุนซ้อมรบหรือวัตถุระเบิดประกอบการฝึก



**จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด**

## ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ห้ามเผาในที่โล่ง ทุกประเภท

ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ประกอบกับที่ผ่านมา จังหวัดตราดมักได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ชายแดน ทำให้หมอกควันกระจายในพื้นที่ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้นเพื่อให้คุณภาพอากาศของจังหวัดตราดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด จึงได้ออกประกาศ ห้ามเผา ไร่ นา ขยะ และการเผาในที่โล่ง ทุกประเภท โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตราด

ผ้าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท

# Traffy Fondue

ระบบจัดการปัญหาเมือง

ใช้ง่าย!

แค่เพิ่มเพื่อนในไลน์

@traffyfondue



อ่านวิธีการใช้งาน

